

โครงการ XCMG Builder of Xcellence เตรียมเปิด คอร์สใหม่ เน้นการปฏิบัติงานภาคสนามและการ รับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน



เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการเดินทางระยะไกล บริษัท XCMG (SZ:000425) ผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างชั้นนำของจีน จึงตัดสินใจริเริ่มโครงการ Global Excellent Operator Program ซีซั่นที่ 5 เป็นโครงการ XCMG Builder of Xcellence เพื่อบูรณาการทรัพยากรการฝึกอบรมและปรับปรุงโครงสร้างคอร์สฝึกอบรมผู้ควบคุมเครื่องจักรก่อสร้างในจีน ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคจากบริษัทซัพพลายเออร์ และวิศวกรบริการในต่างประเทศ

XCMG จะเปิดคอร์สออนไลน์นี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาผ่านกรณีศึกษาและปฏิบัติการซ่อมบำรุง เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารและประสิทธิภาพการทำงานของผู้ควบคุมเครื่องจักรเมื่อเผชิญกับปัญหาฉุกเฉิน คอร์สรูปแบบใหม่นี้ยังเพิ่มสัดส่วนการฝึกปฏิบัติงานจริง โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพด้านการซ่อมบำรุงและการรับมือกับความบกพร่องของเครื่องจักร

โครงการ XCMG Builder of Xcellence จะนำเสนอคอร์สใหม่ดังนี้

- คอร์สปฏิบัติงานจริง เช่น การแก้ปัญหาหน้างาน การฝึกในสถานที่จริง และการทดลองจริง

- คอร์สสอนทฤษฎีการถอดชิ้นส่วนเครื่องจักรและการฝึกภาคสนาม
- คอร์สวิเคราะห์กรณีศึกษาด้านความปลอดภัย เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ควบคุมเครื่องจักรในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและสร้างมาตรฐานความปลอดภัย

ทั้งนี้ การประเมินผลแบบใหม่จะมาในรูปแบบของการแข่งขันทักษะ

นอกเหนือจากการฝึกอบรมผู้ควบคุมเครื่องจักร ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทแล้ว XCMG Import & Export Company ยังเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคไปยัง 11 ประเทศในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 เพื่อเปิดคอร์สฝึกอบรม 14 คอร์ส โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภาคสนาม

“โครงการนี้รวบรวมบุคลากรและทรัพยากรการสอนไว้อย่างครบถ้วน ทั้งยังมีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตสามารถนำไปใช้ฝึกอบรมวิศวกรบริการในต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคจากบริษัทซัพพลายเออร์ของเรา เรารับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้เข้าร่วมโครงการครั้งก่อน ๆ และนำมาปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าทางอาชีพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมกับผลักดันให้พวกเขาเป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมเครื่องจักรหนักต่อไป” หลี่ เกอ รองเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท XCMG กล่าว

ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญเพื่อสังคมระดับโลก “For Better Life” ของ XCMG ได้จัดการฝึกอบรม 12 ครั้ง รวมคลาสสอน 34 คลาส โดยฝึกอบรมผู้ควบคุมเครื่องจักรก่อสร้างรวม 708 คน และวิศวกรบริการในต่างประเทศรวม 47 คน ซึ่งนับว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.xcmg.com/en-ap>

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20200818/2888321-1>

คำบรรยายภาพ - โครงการ XCMG Builder of Excellence เตรียมเปิดคอร์สใหม่ เน้นการปฏิบัติงานภาคสนามและการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน